



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รับรายงานจากรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ว่า มีผู้ป่วยมารับบริการราว 20 ราย ในจำนวนนี้เข้าเกณฑ์จ่ายยาสุขไสยาศน์ 10 ราย และแพทย์จ่ายยาสุขไสยาศน์แล้ว 2 ราย โดย 1 รายเกิดอาการหน้ามืด เป็นลม ความดันต่ำ ให้นอนพักรอดูอาการในรพ. 1 คืน ส่วนอีกรายไม่พบอาการข้างเคียง นอกจากนี้ ได้หารือกับองค์การเภสัชกรรมเพื่อจัดยาสูตรตำรับยาสุขไสยาศน์และตำรับทำลายพระสุเมรุ และความเป็นไปได้ที่ให้อภ.รับยาที่ผลิตในต่างจังหวัดและกระจายส่งรพ. โดยไม่ต้องนำยามายังสำนักงานใหญ่ ออก.</p> <p>ภญ.อาภากร บุญธรรม เกษัชกร รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กล่าวว่า ผู้ป่วยที่กินยาสุขไสยาศน์แล้วมีอาการข้างเคียงแพทย์จะประเมินว่ามีความสัมพันธ์กับยาหรือไม่ จากนั้นจะประเมินความรุนแรง ปริมาณการให้ยา หรือเปลี่ยนยาตัวอื่น ทั้งนี้ ยาแต่ละซองจะมีบาร์โค้ดและเลขซีเรียลนัมเบอร์ไม่เหมือนกัน ทำให้ทราบว่าคนไข้รายใดได้รับยาของใด</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาและลดความแออัดในสถานบริการสาธารณสุขจ.ระยอง และกล่าวว่า รพ.ระยองเป็นหนึ่งใน 12 รพ.ทั่วประเทศที่เปิดคลินิกกัญชาระยะแรก โดยมีบุคลากรการแพทย์ที่ผ่านการอบรมใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการรักษาด้วยกัญชา</p>
<p>ทีวีช่อง 7, INN</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สนับสนุนวัตถุดิบพืชกัญชาในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ NationTV</p>	<p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า สารสกัดน้ำมันกัญชายังเป็นสินค้าห้ามนำเข้า หากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ มีการลักลอบนำเข้าสารสกัดน้ำมันกัญชากว่า 1,000 ราย ส่วนใหญ่ส่งมาทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ผลิตและจำหน่ายได้ตามกฎหมาย อาทิ สหรัฐฯ และแคนาดา</p>
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ รายงานความคืบหน้างานวิจัยสกัดสารบริสุทธิ์ CBD จากกัญชาของกลางที่ได้รับจาก ปปส. เป็นผลสำเร็จ โดยมีความบริสุทธิ์ถึง 99% ตอบสนองประกาศปลดล๊อคสารสกัด CBD บริสุทธิ์ และ THC ไม่เกิน 0.2% ของสธ. ผู้บริหาร ม.เกษตรศาสตร์เตรียมเสนอรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้ผลิตใช้และส่งออก โดยจะแถลงข่าวความสำเร็จในวันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กำพล อุดลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ภาพหนังสือจาก อย. ถึง บ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จก. (มหาชน) เรื่อง ให้หยุดการดำเนินการและขอคืนค่าขอการขอรับหนังสือรับรองการนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พร้อมระบุว่า เพิ่งเคยเห็น อย. แบบนี้วันนี้ เมื่อมีการทักท้วง ในเวลา 24 ชั่วโมงปฏิบัติทันที ให้หยุดการดำเนินการและขอคืนค่าขอคำอนุญาต หยุดดำเนินการผลิตนำเข้าและส่งออก ตามนโยบายของรองนายกฯ และรมว.สธ. เรื่องกัญชา กัญชงเพื่อประชาชน และจะติดตามผลงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือไม่ ที่สธ.ออกประกาศตามข้อเสนอของคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ กำหนดให้กัญชงที่ถูกกฎหมายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	THC 0.5% และบ. ทูมิ่ง ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทำโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยใน จ.พิษณุโลก โดยร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค 4,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุม อบต.หนองพระ และ อบต.พันชาติ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก</p> <p>-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.ได้จัดส่งยาชุดน้ำท่วมกว่า 50,000 ชุด สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่งทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 86 ทีม ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิง ให้บริการตรวจรักษาและให้สุศึกษา 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ วิงเวียน ผื่นคัน น้ำกัดเท้า และออกเยี่ยมบ้าน 2,753 หลังคาเรือน สำหรับสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ 67 แห่ง น้ำท่วมชั้น 1 ทางเข้าออก เปิดให้บริการได้ตามปกติ มี 5 แห่งที่ย้ายจุดบริการประชาชน ขณะนี้ส่วนใหญ่ น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ โรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะผู้ที่ต้องแช่น้ำหรือลุยน้ำเป็นเวลานาน หรืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักโรคบาติวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ส.ค. 2562 พบผู้ป่วย 1,314 ราย เสียชีวิต 16 ราย เกือบร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ได้แก่ นายสวน แก้วศักดิ์ อายุ 49 ปี อยู่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และ ต.ญ.ชลธิชา จิตตูปาล อายุ 8 เดือน อยู่ จ.ยโสธร และมีหญิงอายุ 55 ปี จ.อุบลราชธานี เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต ทั้งนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด</p> <p>-พื้นที่ อ.กุดชุม อ.เลิกนกทา อ.ทรายมูล อ.ไทยเจริญ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ถนนถูกน้ำท่วมตัดขาดจัดส่งน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้องไม่ได้ มีผู้ป่วยได้รับผลกระทบ 231 ราย สปส.เขต 10 ร่วมกับ อภ. และปทท.ติดตามดูแลใกล้ชิด โดยผู้ป่วยยังมีน้ำยาล้างไตเพียงพอสำหรับ 1 สัปดาห์ ทันทีที่เส้นทางเปิดสัญจรได้จะเร่งจัดส่งน้ำยาล้างไตไปยังบ้านผู้ป่วย กรณีมีผู้ป่วยต้องได้รับน้ำยาล้างไตโดยด่วนจะประสานหาช่องทางจัดส่งอย่างเร่งด่วน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชปีการเมือง</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่ การเมือง</p>	<p><b>ข่าวแซวผู้บริหาร</b></p> <p>-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค นำทีมรัฐมนตรีทานข้าวและขอบคุณสื่อประจำพรรค โดนนักข่าวแซวว่า รัฐมนตรีพรรคนี้ขยันมากทำให้พรรคอื่น ๆ เฉา นายอนุทินจึงประกาศเดินหน้าให้รมต.-ส.ส. ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ตามคอนเซ็ปต์ปฏิบัติการภูมิใจไทย</p> <p>-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นรมต.ไฟแรง ล่าสุดรับเรื่องจากสาธารณสุขชุมชนเรื่องคำตอบแทนวิชาชีพให้กำหนดอัตราคงที่เหมือนกันทั่วประเทศเพื่อพิจารณาประกอบการจัดสรรงบฯ ปี 2563 เตรียมดินเต็มพิกัดเพื่อช่วยยักยอกใจแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ผู้รับเหมาทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้รับเหมาทำงาน ว่า จะเดินหน้าใน 3 มาตรการ คือ 1.ลงโทษผู้ทำงานและขึ้นบัญชีดำ โดยจะลงนามหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด สธ. และขึ้นในเว็บไซต์ ซึ่งมีกว่า 20 บริษัท 2.การเดินหน้าในทางบริหาร โดยการของบประมาณในปี 2563 เพิ่มเติมและหาผู้รับเหมารายใหม่ แต่จะต้องไม่ให้เกิดปัญหาอีก และ 3.สร้างมาตรการใหม่ โดยให้สรุปปัญหาหลักๆ และอาจจะต้องดูประสิทธิภาพของบริษัท และมีแนวคิดว่าจะดึงอำนาจจากผู้ว่าฯ กลับมาที่สธ.เพื่อจ้างเอง แต่มีข้อกังวลเรื่องการกระจายอำนาจและควบคุมได้ยาก ซึ่งขณะนี้กำลังหาแนวทางที่ดีที่สุดและเดินไปข้างหน้า</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>นโยบายรับยาจากร้านขายยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงเรื่องการจ่ายยาเพื่อลดการแออัด ว่า ต่อไปขอให้แพทย์ตรวจนานขึ้น แล้วนำไปสั่งยามาที่ตู้เพื่อลงทะเบียนสถานที่ยา จากนั้นนำไปสลิปไปรับยาตามที่ต้องการ จะลดการแออัดให้ได้ขั้นแรก 10 เปอร์เซ็นต์ และต่อไปจะขยายไปรพ.อำเภอ</p>
<p>Workpointnews</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้าเป็นรายที่ 2 ของสหรัฐฯ โดยมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตใช้บุหรีไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชา โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ กำลังสืบสวนอาการป่วยกว่า 200 คนจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	25 มลรัฐ ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้า
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>กองทุนดูแลอสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ. ญ.รุจิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ตามนโยบาย รพ.ว.สธ. และรมช.สธ. ในการดูแลอสม.ทั่วประเทศ กรมฯ จะดำเนินการเรื่องการจัดตั้งกองทุนในการดูแล อสม. ซึ่งมีความเป็นไปได้ 2 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน หลักการคือเก็บเงินจากอสม.เพื่อจ่ายให้กับครอบครัวอสม.ที่สูญเสีย เบื้องต้นจะเก็บศพละ 50 สตางค์ ซึ่งจะได้ 5 แสนบาท ต่อ 1 ศพ และอนาคตอาจเพิ่มเป็น 1 บาทต่อศพ 2.กองทุนที่จะดูแล อสม.ขณะที่ยังมีชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ คาดว่าจะบริหารแบบ กบข. จะทำให้อสม.ได้รับสวัสดิการและได้รับเงินคืนตอนเกษียณเหมือนบำนาญข้าราชการ ซึ่งต้องใช้รูปแบบให้ลงขันและรัฐบาลสมทบเหมือนประกันสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ส่วนค่าตอบแทนอสม.คนละ 2,500 บาทต่อเดือน จะชัดเจนในปี 2563</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมไซบูทรามิน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผย สสจ.สงขลาตรวจพบ VM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลขสารบบอาหาร 13-125561- 50004 ผลิตโดย บ.นันทะพล จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกแล้วแต่สถานะใบอนุญาตสถานที่คงอยู่ และ VM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0176 ผลิตโดย บ.ฟูต ชายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จก. อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไม่ปรากฏข้อมูลในระบบตรวจสอบการอนุญาตของ ออย. และสถานประกอบการขาดต่ออายุใบอนุญาต โดยทั้ง 2 รายการพบสารไซบูทรามิน เดือนประชาชนอย่าซื้อมารับประทาน และจะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p><b>คลินิกผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.พ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จึงควรเตรียมการรองรับโดยพัฒนาทั้งบุคลากรและระบบการดูแลสุขภาพ</p> <p>น.พ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ได้จัดตั้งคลินิกเวชกรรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ เริ่มจากคัดกรองผู้ป่วยทางกายพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งมักเป็นภาวะที่ซับซ้อนและเกิดจากหลายพยาธิสภาพ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>กินยาผิดแล้วหมดสติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีหญิงสาวชื้อยาช่วยผิวขาวทางอินเทอร์เน็ต หลังกินแล้วเกิดอาการชัก น้ำลายฟูมปาก หมดสติ เมื่อฟื้นขึ้นมามีอาการความจำหาย ว่า ยังไม่ทราบข้อมูลว่ายาที่กินคืออะไร แต่ส่วนใหญ่ยาช่วยให้ผิวขาวที่อย.ตรวจพบมักเป็นกลูตาไธโอน และ ทราเนซามิค แอซิด ที่ช่วยเรื่องเลือดไม่แข็งตัวแต่ทำให้ผิวขาวขึ้น ทั้งนี้ การชื้อยาทางออนไลน์เป็นเรื่องเสี่ยงอันตราย และอย.ไม่อนุญาตให้มีการขายยาทางออนไลน์</p>
ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย	<p><b>ไขมันทรานส์</b></p> <p>-เสนอจดหมายชี้แจงจาก ออย. กรณีมีคำถามเรื่องกฎหมายห้ามใช้ไขมันทรานส์ ได้มีการตรวจสอบเบเกอรี่และขนมต่างๆ ว่าปลอดภัยไขมันทรานส์จริงหรือไม่ ว่า 1.หลังประกาศมีผลบังคับใช้ อย.ได้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โดนัททอด พาย พัฟฟ์ เพสทรี ครีวของต์ และบัตเตอร์เค้ก ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จากการสุ่มตัวอย่าง 45 ตัวอย่าง พบปริมาณไขมันทรานส์อยู่ในเกณฑ์ที่ FAO และ WHO แนะนำ 2.ปริมาณไขมันทรานส์ในมาการีน และเนยขาว ส่วนใหญ่ที่สำรวจก่อนประกาศมีผลใช้บังคับพบว่าปริมาณน้อยมาก เนื่องจากผู้ผลิตปรับใช้วิธีการผลิตอื่นแทนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้ว 3.อย.ได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำมันและไขมันรายใหญ่ 3 แห่ง ที่กระจายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตอาหารรายย่อยในประเทศ ไม่พบการผลิตที่ใช้กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน</p>
สยามรัฐ	<p><b>ช่วยเหลือกลุ่มพึ่งพิง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรุจิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา พร้อมพันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข รอง ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี ผู้แทนจากรพ.มหาราชชนนครราชสีมา สสจ.นครราชสีมา และผู้นำชุมชน ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วย 60 เตียง รถเข็น 30 คัน เครื่องดูดเสมหะ 20 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 20 เครื่อง ที่ฝึกเดินสี่ขา 30 อัน ไม้เท้าสามขา 30 อัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<b>มอบเครื่องมือแพทย์ จ.ราชบุรี</b> -เสนอข่าว นายวันชัย อีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดอัตโนมัติให้แก่ นพ.สุริยะ คุณะรัตน์ นพ.สสจ.ราชบุรี โดยอบจ.ราชบุรีได้อุดหนุนงบประมาณปี 2562 ให้สสจ.จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 15 เครื่อง เป็นเงิน 1,950,000 บาท นำไปติดตั้ง ณ รพ.สต.พื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังตั้งงบประมาณอุดหนุนให้สสจ.จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติติดตั้งที่รพ.สต.ให้ครบทุกแห่ง
โพสต์ทูเดย์	<b>โรคไขเลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รอง นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก 1,882 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะนำประชาชนป้องกันโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์
เพจ Drama-addict	<b>การปั๊มหัวใจแบบผิดๆ</b> -โพสต์ข้อความกล่าวถึงคลิปที่มีการใช้วิธีตีข้อพับเพื่อปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่หมดสติ ซึ่งมียอดเข้าชมเป็นล้าน ระบุว่าไม่ใช่การปฐมพยาบาลคนเป็นโรคหัวใจ ถ้าหัวใจขาดเลือดจนหัวใจหยุดเต้น ต้องใช้วิธี CPR ส่วนในคลิปน่าจะเป็นลมธรรมดา ต้องให้นอนพักไม่ใช่ตบข้อพับ
ข่าวสด	<b>โรคหัด</b> -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ เผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ก.ย. 2562 มีผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย 1,051 คน ในจำนวนนี้ 877 คนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ถือเป็นการระบาดโรคหัดที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch